



ที่ นร 1205.2/292

สำนักงาน ก.พ.ร.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

13 ตุลาคม 2557

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ชุด “หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ของสำนักงาน ก.พ.ร.

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ด้วยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อการพัฒนาตนเองให้แก่บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่จำกัดอายุ และวุฒิการศึกษา ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นช่องทางในการสนับสนุนให้ผู้สนใจสามารถพัฒนาตนเองและหน่วยงานให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านการบริหารจัดการ ซึ่งเปิดให้บริการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน โดยมีเนื้อหาหลักสูตรต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) หลักสูตร ๙ แผ่นดินของการปฏิรูประบอบราชาการ 2) หลักสูตร mini MPM 3) หลักสูตร mini MBA 4) หลักสูตรการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และ 5) หลักสูตรพิเศษอีกหลายหลักสูตร พร้อมจัดส่งใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาโดยตรง

โดยที่ในการจัดทำหลักสูตรพิเศษนั้น ได้นำเนื้อหาของหลักธรรมาภิบาลในระดับสากล 10 หลัก คือ หลักนิติธรรม ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การตอบสนอง การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส การกระจายอำนาจ ความเสมอภาค ฉันทามติ และภาวะรับผิดชอบ มาจัดทำเป็นหลักสูตร “หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” (Good Governance) ซึ่งผู้สนใจสามารถเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาผ่านทาง Graphic และ Media ที่สามารถแสดงผลผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet และ Smart Phone ได้สะดวก ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนได้ทางเว็บไซต์ <http://www.opdcacademy.com> ตลอด 24 ชั่วโมง หรือรับชมเนื้อหาได้ทาง YouTube Channel “OPDC” ได้โดยตรง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการสร้างความเข้าใจ และใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลของระบบบริหารจัดการ ทั้งในภาครัฐและเอกชนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรดังกล่าวให้กับบุคลากร และเครือข่ายของท่านด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล)

รองเลขาธิการ ก.พ.ร.

รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร.

กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โทร. 0 2356 9999 ต่อ 8837, 9914

โทรสาร 0 2281 8158, 0 2281 8169